



สารคมบดี ตุลาคม 2556

สวัสดิ์ศิวาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน

เปิดเทอม ตุลาคม 2556 อีกครั้ง หลายคนคงไม่ได้พักเลย ด้วยมีการปรับวันเปิดเรียนจากกำหนดการจัดแข่งกีฬา มหาวิทยาลัย จลอง 50 ปี มข. และ ในปี 2557 จะมีการปรับการเรียน ตามปีการศึกษาอาเซียนด้วย ทุกฝ่ายมีการเตรียมตัวและสื่อสารในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะมาโดยตลอด ซึ่งมีผลในการจัดประชุมวิชาการ KVAC 2014 ที่ได้กำหนดจัด ในวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ร่วมกับการฉลอง 50 ปี มข. โดย รศ.น.สพ.ดร.สมบุญ เป็นประธานจัดงาน เบื้องต้น มี Tufts University, THOHUN และบ.เบทาโกร ร่วม เป็น เจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และยังคงเป้าหมาย ONE HEALTH vs sustainable development

ทั้งนี้ นักศึกษา ปี 5 จะสอบข้อสอบสัตวแพทยสภา เพื่อทดสอบระบบและข้อสอบ ในวันที่ 27 เมษายน 2557 ก่อนการสอบรับใบประกอบวิชาชีพฯ จริงในปี 2558 รบกวน อาจารย์ทุกท่าน ศึกษาคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 เป็นแนวทางจัดเนื้อหาการสอบให้ สอดคล้องและครอบคลุมด้วย นอกจากนี้ ก็ ความเห็นกรรมการวิชาการฯ และ เห็นชอบโดยกรรมการบริหารคณะฯ ขอให้ อาจารย์ ออกข้อสอบเป็น MCQ 5 ตัวเลือก (และออกแบบอัตนัยได้) โดยไม่แนะนำให้ออกข้อสอบแบบถูกผิดหรือจับคู่ ด้วย MCQ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกนักศึกษาทุกชั้นปีให้คุ้นเคยกับแนวทางทำข้อสอบ และขอให้อาจารย์ทุกคนช่วยออกข้อสอบส่งสัตวแพทยสภา หากไม่เข้าใจวิธีการสอบถามได้จาก รศ.น.สพ.ดร.สมบุญ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติรศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ และรองวิชาการฯ

ช่วงนี้คณะ กำลังเตรียมการเปิดโรงพยาบาลสัตว์อาคารใหม่ มีการระดมทำความสะอาด ย้ายของอุปกรณ์มากมาย เพื่อเปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน 2556 และคาดว่าน่าจะเปิดอาคารเป็นทางการในวันปริญญญาบัตร โดยทางมหาวิทยาลัย กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นองค์ประธาน นอกจากนี้ อุปกรณ์ต่างๆ คณะได้การสนับสนุนจากสำนักงบประมาณฯ พอสมควร ทุกคนช่วยดูแลงานบริการที่กว้างขวางมากขึ้นและมีคุณภาพประทับใจผู้มารับบริการ และการฝึกงานนักศึกษาของเราให้มีคุณภาพดี พร้อมทำงานให้สังคมต่อไป ทางผู้บริหารได้ ขอการสนับสนุนในด้านการวิจัย และชั้นสูตรโรคจาก บ.เบทาโกร เพื่อให้ คณะ สามารถให้บริการด้านนี้ อย่างเป็นมาตรฐานสากล และน่าจะเป็นแหล่งหารายได้ให้คณะ และรองรับการวิจัย การเรียนการสอน ได้มากขึ้นในอนาคต

ขอบคุณทุกคน ที่ช่วยกันทำงานให้คณะ อย่างสนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน สดชื่น มีพลังใจและกาย ยิ้มแย้มแจ่มใส

รศ.สพ.ญ.ดร.สุนิรัตน์ เอี่ยมละมัย

คมบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 ตุลาคม 2556